



ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเวลาดังต่อไปนี้

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามกำหนดเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่

- วัณโรคในระยะแพร่กระจาย

- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

- โรคพิษสุราเรื้อรัง

- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด


/อนึ่ง...

อนึ่ง หากตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหรือเรียกย่อยใดๆ ทั้งสิ้น

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชนโดย สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น สำหรับ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางเว็บไซต์ <http://maehongson.labour.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๐๔	นางสาว	กุลพัชร	คชสารมณี
๐๔๖	นางสาว	จิราพร	เลยโรสง
๐๙๗	นางสาว	กัลยา	บุญกัน 